



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ ๖๔๔๖

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๔๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๒๘๖

ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้แจ้งประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จะต้องจัดส่งผลงานและผ่านการประเมินผลงานในระบบ DPA (Digital Performance Appraisal) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย ดังนั้น เพื่อให้ได้คณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด อันส่งผลให้สามารถดำเนินการประเมินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ความก้าวหน้า และความมั่นคงในวิชาชีพสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพต่อไป นั้น

จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้กำหนดดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๔ วัน เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงขอแจ้งประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๑



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๒๖๖

๑๑๑

จ.ฉ.ย. ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนการดำเนินงานโครงการฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. กำหนดการโครงการฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียน	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบแจ้งการชำระเงินฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จะต้องจัดส่งผลงานและผ่านการประเมินผลงานในระบบ DPA (Digital Performance Appraisal) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย ดังนั้น เพื่อให้ได้คณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด อันส่งผลให้สามารถดำเนินการประเมินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในวิชาชีพสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงกำหนดดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๔ วัน ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร

/ทางการ...

ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทราบ และพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อตามบัญชีเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สำหรับข้าราชการบำนาญสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามรุ่นที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รายงานตัววันแรกของการดำเนินการโครงการฯ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๒. ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนวันดำเนินการโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน โดยใช้แบบใบแจ้งการชำระเงินเข้าร่วมโครงการฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อหลักสูตร : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นแบบฟอร์มในการโอนเงินจำนวนคนละ ๖,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการสัมมนา ประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา ฯลฯ ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหลักสูตรและรหัสรุ่นก่อนการโอนเงินตามแบบใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าว จากนั้นให้โอนเงินค่าลงทะเบียนตามแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Company Code : ๙๓๗๔ “ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารจำนวน ๑๐ บาท ต่อรายการ) และสามารถลงทะเบียนได้ตามกำหนดวันเปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด และต้องก่อนวันดำเนินการโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์จะไม่คืนค่าลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการบริหารและค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ซึ่งการคิดค่าใช้จ่ายต่อรุ่นได้คิดเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐๐ คน หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางสาวแสงดาว อ่อนน้อม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๓๕๖-๕๘๗๔, นางสุจรดา อมรรังสีโรจน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๒๔๙-๑๑๒๖, นางสาวมณีจันทร์ โคตรบรรเทา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๒๖๕-๑๓๕๑, นางสาวกชนิภา ใจเกลี้ยง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๐๗๒-๙๓๘๙ และนายธีรวัฒน์ ทองแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๒๙๖-๓๑๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน น.ส.แสงดาว อ่อนน้อม

โทร. ๐๖๑-๓๕๖-๕๘๗๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำแหน่งชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๑	กระบี่	เมืองกระบี่	นาย	เฉลิมชัย	คงชุม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒	กระบี่	อ่าวลึก	นางสาว	พรทิพย์	สมิหลัง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓	กระบี่	ปลายพระยา	นาย	สำราญ	สมพันธ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๔	กรุงเทพมหานคร	เขตมีนบุรี	นาง	ผกาพรรณ	นันทวิชิต	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	นางสาว	ญาณิศา	บุษดาจันทร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๖	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	นางสาว	ยุพา	ประสพสุข	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๗	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	นาย	ธเนศ	ขันศิลา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๘	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	นางสาว	สุภาพร	ชมระกา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๙	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	นาง	อรชร	บุญญเดิม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๐	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	นางสาว	รัชฎาพร	วรสาร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๑	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	นาง	พิศ	ไชยพลงาม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๒	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	นาย	มานิต	เหลื่อมกุ่มมาร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๑๓	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	นาง	จรีรัตน์	ภาจันทร์คุ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๔	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	นาย	วิกรมณ์	ศิริเมือง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๕	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	นาย	ชุมพล	นิยมวรรณ	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๑๖	กาฬสินธุ์	หนองกุงศรี	นาย	ศิริพงษ์	ลุนอุดม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ระดับสูง
๑๗	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	นางสาว	ศิริลักษณ์	บุญโต	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๘	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	นาง	พรจิตร	นาคนาม	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๙	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	นาย	สมศักดิ์	นาคนาม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๐	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	นางสาว	ธัชกร	พิริยะรุ่งโรจน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๒๑	ขอนแก่น	กระนวน	นาย	จันทกานต์	กำแหง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๒	ขอนแก่น	ชุมแพ	นาง	ณัฐธยาน์	ดีบุญมี ณ ชุมแพ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๓	ขอนแก่น	น้ำพอง	นางสาว	อัจฉราภรณ์	ต้นกันยา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๔	ขอนแก่น	กระนวน	นาย	วัชรพล	บรรดา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๕	ขอนแก่น	น้ำพอง	นาง	ณัฐชุตตา	บุติมุลตรี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๖	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	นางสาว	รวริสา	บูรณะเสน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๗	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	นาง	ชาลิสา	ศรีเคน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๘	ขอนแก่น	ชุมแพ	นาง	รุ่งเรือง	แสนพันธ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๙	ขอนแก่น	สีชมพู	นางสาว	อารญา	ผุยเบา	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๐	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	นางสาว	เสาวลักษณ์	พิศนุย	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๑	ขอนแก่น	น้ำพอง	นาง	พรเพ็ญ	สมบัติมาก	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๒	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	นาง	สุภาวดี	สาระวัน	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๓	ขอนแก่น	สีชมพู	นาง	พิสมัย	สีบเลย	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๔	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	นาง	สุพัตรา	ตาลดี	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๓๕	ขอนแก่น	หนองเรือ	นางสาว	สุรางค์รัตน์	แก้วโพนเพ็ก	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๖	ขอนแก่น	น้ำพอง	นาย	ปกพ	ภาสินนท์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๗	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	นาย	ดำรง	ศิริมาลา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๘	ขอนแก่น	สีชมพู	นาย	บุญจันทร์	มูลกัน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๙	ขอนแก่น	พล	นางสาว	สมหวัง	รอดไธสง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๔๐	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	นาง	ประทุมมา	คำละมูล	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๔๑	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	นาย	มงคล	อดิอนวรรตน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ระดับสูง
๔๒	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	นางสาว	ศศิธร	โรจนวิภาต	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๓	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	นาย	วิริยากร	ฉันทรางกูร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๔๔	ชลบุรี	บางละมุง	นาง	ขวัญจิตร	ขวัญเมือง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๕	ชลบุรี	บางละมุง	นางสาว	ดลภิญญา	น้ำเจ็ด	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๖	ชลบุรี	บางละมุง	นาง	ทิพย์สุดา	ปิเยอร์นัตล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๗	ชลบุรี	บางละมุง	นางสาว	วัชรินทร์	วุดิยา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๘	ชลบุรี	บางละมุง	นางสาว	ลภัสรดา	สุขจีน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๙	ชลบุรี	บ่อทอง	นางสาว	กานดา	สุจรรยา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๐	ชลบุรี	บางละมุง	นางสาว	พรเพชร	โสอินทร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๑	ชลบุรี	พนัสนิคม	นาง	เบ็ญจา	ธนประสิทธิ์พัฒนา	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๒	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	นางสาว	อมลรดา	พูนันท์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๕๓	ชลบุรี	พนัสนิคม	นาง	พิมล	โชติธนอธวัฒน์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๔	ชลบุรี	บางละมุง	นางสาว	ธันชนันท์	ทูลคำเตย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๕	ชลบุรี	บางละมุง	นาง	สุภาพร	ศรีบรรดิษฐ์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๖	ชลบุรี	บ่อทอง	นางสาว	พนารัตน์	อัศพันธ์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๗	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	นาง	ภัคภิญญา	รุ่งสังข์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๘	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	นาง	ศรีณรัชน์	ตันวิเศษ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๕๙	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	นางสาว	ธมกร	ตุลยภรณ์ชัย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๖๐	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	นางสาว	ลภัสดา	ภาณุชัยภูมิ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๖๑	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	นางสาว	นรินทร์	โกคา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๖๒	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	นาย	สุริยัน	หาญแท้	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๖๓	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	นาง	นภสร	เกษมธรรมแสวง	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๖๔	ชัยภูมิ	ในเมือง	นาง	นิตยา	เจนนาวิน	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๖๕	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	นาง	เลขา	ต่อชีพ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๖๖	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	นาง	จิตรา	หาญพยัคฆ์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๖๗	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	นาย	พวงค์วิทย์	เดิมาชัยภูมิ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๖๘	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	นาย	ปรัชญา	สุรสา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๖๙	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	นาง	กานต์สินี	วิเศษสมบัติ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๗๐	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	นาย	สนธยา	แก้วหาญ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๗๑	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	นาย	พิรวรรณ	จิตนวล	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๗๒	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	นาย	วัชรภรณ์	ทองสุข	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๗๓	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	นาง	นวลนิตย์	ถาวรชกลาง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๗๔	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	นาง	สมศรี	วีโลรัตน์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๗๕	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	นางสาว	รุ่งทิพย์	พุดพิง	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๗๖	ชุมพร	เมืองชุมพร	นางสาว	คำแก้ว	อิตรางกูร ณ จำปาศักดิ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๗๗	ชุมพร	อำเภอหลังสวน	นางสาว	ณัฐธนิชชา	โชคอวยพรชัย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๗๘	ชุมพร	หลังสวน	นาง	เรณู	รัตนประเสริฐ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๗๙	ชุมพร	หลังสวน	นางสาว	สุรภา	นิลยกานนท์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๘๐	เชียงราย	พาน	นาง	ปิยะนันต์	เกษม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๘๑	เชียงราย	พญาเม็งราย	นาย	วรภิกค์	พรมมินทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๘๒	เชียงราย	แม่สาย	นาย	สมศักดิ์	รวมสุข	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๘๓	เชียงราย	เมืองเชียงราย	ว่าที่ร้อยตรี	บุญญฤทธิ์	อายุยืน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๘๔	เชียงราย	เมืองเชียงราย	นาง	วารินทร์	กาบแก้ว	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๘๕	เชียงราย	พาน	นางสาว	มาลินี	คำมูล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๘๖	เชียงราย	เมือง	นาง	กนกวรรณ	เรืองสวัสดิ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๘๗	เชียงราย	เมืองเชียงราย	นาง	จุฬารัตน์	เหล่าไพโรจน์จारी	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๘๘	เชียงราย	เทิง	นาง	สุรรัตน์	อินคำ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๘๙	เชียงราย	เวียงชัย	นางสาว	โยชิตา	อินทวี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๙๐	เชียงราย	เมืองเชียงราย	นาย	พิทักษ์	กาบแก้ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๙๑	เชียงราย	พาน	นางสาว	จรรววรรณ	กุลวัฒน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๙๒	เชียงราย	เวียงเชียงรุ้ง	นาง	ภวรัญชน์	เงาแก้ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๙๓	เชียงราย	พาน	นางสาว	กัญญลักษณ์	โสภา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๙๔	เชียงราย	ป่าแดด	นาง	สมพร	อาจนันทลา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๙๕	เชียงราย	เทิง	นาง	อรวรรณ	วรรณสุข	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๙๖	เชียงราย	เมือง	นาง	น้ำผึ้ง	สาธธรรม	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๙๗	เชียงใหม่	สันทราย	นาง	ทองเหรียญ	วงศ์จินดา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๙๘	เชียงใหม่	แม่ฮอย	นางสาว	วารุณี	สมใจ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๙๙	เชียงใหม่	สันป่าตอง	นาย	เจียมพดล	ไชยลักษณ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๐๐	เชียงใหม่	สันป่าตอง	นาง	กัลยา	ปัญญาวัฒน์ธนกุล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๐๑	เชียงใหม่	ฝาง	นาย	พิชญ	วงศ์สุน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๐๒	เชียงใหม่	แม่ฮอย	นาย	จักรพันธ์	กันธวัช	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๐๓	เชียงใหม่	แม่ฮอย	นางสาว	วรัญญา	อุ่มนันทาศ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๐๔	ตรัง	เมืองตรัง	นาง	ธันยากร	แพกุล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๐๕	ตรัง	เมืองตรัง	นาง	ชญาภัสร์	แก้วประชุม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๐๖	ตรัง	เมืองตรัง	นางสาว	ติญชมา	สุนทรนนท์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๐๗	ตรัง	เมืองตรัง	นาง	อรอุมา	เปาลีวัฒน์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๐๘	ตรัง	เมืองตรัง	นาง	พัชราลักษณ์	ศิริกุลพิทักษ์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๐๙	ตรัง	เมืองตรัง	นาง	ปัญจมน	ชุมคช	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๑๐	ตรัง	เมืองตรัง	นางสาว	ชุตินา	ทองศักดิ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๑๑๑	ตรัง	ย่านตาขาว	นาย	อำนาจ	สุวรรณพัฒน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๑๑๒	ตรัง	เมืองตรัง	นาย	ชินาธิป	วิฑโรทัย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๑๓	ตราด	เมืองตราด	นาง	กัญญรัตน์	รอดพิเศษ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๑๑๔	ตราด	เมืองตราด	นาย	เกษม	ชัยเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๑๕	ตราด	เมืองตราด	นางสาว	กรรณสพร	ผ่องมาศ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๑๖	ตาก	แม่สอด	นาย	สมร	ก้องเวหา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๑๗	ตาก	เมืองตาก	นาย	กฤษณะพงษ์	บัวประเสริฐ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๑๘	ตาก	แม่สอด	นาง	จิตชนก	สิงห์แก้ว	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๑๙	ตาก	แม่สอด	นาย	ณรงค์ศักดิ์	สุวรรณวงษ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๒๐	ตาก	แม่สอด	นางสาว	เบญจพร	แสงราช	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๒๑	ตาก	เมืองตาก	นาง	ไพลิน	จारी	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๒๒	ตาก	เมืองตาก	นางสาว	กัญญรัตน์	ทัพไทย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๒๓	นครปฐม	นครชัยศรี	นาง	นุชจรี	ชื่นชมน้อย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๒๔	นครปฐม	กำแพงแสน	นาง	เสาวนีย์	อินทรีย์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๒๕	นครพนม	เมืองนครพนม	นาย	จรัญ	แข็งแรง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๒๖	นครพนม	ปลาปาก	นาง	ภิรนนท์	เดชาเลิศ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๒๗	นครพนม	ธาตุพนม	นางสาว	จณิสตา	ไตรแก้ว	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๑๒๘	นครพนม	เมืองนครพนม	นาง	ศิริพร	ภูนาศพันธ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๒๙	นครพนม	เมืองนครพนม	นางสาว	วรรณวริญญ์	วรรณิขกรกุล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๓๐	นครพนม	เมืองนครพนม	นางสาว	มัทนา	สถิตย์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๓๑	นครพนม	ธาตุพนม	นางสาว	เอมมิกา	อรรคชาติ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๓๒	นครพนม	เมืองนครพนม	นาย	ฤทธิชัย	พ้ออมาตย์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๓๓	นครราชสีมา	ชุมพวง	นางสาว	วาสนา	บุญมาก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๑๓๔	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นาง	ยุพาภรณ์	สมรูป	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา	ระดับกลาง
๑๓๕	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นางสาว	มณฑา	กองสูงเนิน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๓๖	นครราชสีมา	จักราช	นางสาว	สุวรรณี	เกศคำชวา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๓๗	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	นาง	ปรานอม	ไกรสุทธา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๓๘	นครราชสีมา	ประทาย	นาย	บุญเรือน	คะเซ็นแก้ว	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๓๙	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	นาง	ศิริรัตน์	ฆ้องโนนสูง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔๐	นครราชสีมา	คง	นางสาว	รพีพรรณ	เชื้อจันอัด	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔๑	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	นาย	เสนห์	ทิพย์รักษ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔๒	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	นาง	อนัญญา	นันทจันทร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔๓	นครราชสีมา	เทพารักษ์	นาย	เชิดสิทธิ์	บุญทองดี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔๔	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นาง	ยุพา	เรืองนิคม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔๕	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	นาง	ธนต	เลิศล้ำ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔๖	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	นาย	นัทธี	สมทอง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔๗	นครราชสีมา	ปากช่อง	นางสาว	เยาวลักษณ์	โสภานันท์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔๘	นครราชสีมา	เทพารักษ์	นางสาว	อนันตพร	หุยขุนทด	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔๙	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	นาย	ทัตเทพ	อภิเดชชัย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๕๐	นครราชสีมา	คง	นางสาว	กรรณิการ์	อินทจักร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๕๑	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นางสาว	ดวงนภา	จรรย์มัย	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๕๒	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	นาง	วาสนา	จ่างโพธิ์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๕๓	นครราชสีมา	ประทาย	นาง	แสงเดือน	ชัยยะ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๕๔	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นาง	สุภรา	ช่างพลายงาม	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๕๕	นครราชสีมา	สูงเนิน	นางสาว	พนิดา	ดอกแหมกกลาง	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๕๖	นครราชสีมา	ประทาย	นางสาว	คินตย์ถา	เดชบุรีรัมย์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๕๗	นครราชสีมา	ประทาย	นาง	พัชรี	แดนไธสง	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๕๘	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นาง	สุวดี	ไตรรงค์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๕๙	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นางสาว	วิลาลินี	นครวานากุล	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๖๐	นครราชสีมา	ประทาย	นาง	ชญาภา	บาลไธสง	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๖๑	นครราชสีมา	ครบุรี	นาง	สำเนียง	พริ้งเพระ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๖๒	นครราชสีมา	สีคิ้ว	นาง	เกศินี	ศรีวรรณมา	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๖๓	นครราชสีมา	ปากช่อง	นางสาว	สุวรรณี	ศิริพิทักษ์ชัย	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๖๔	นครราชสีมา	บัวใหญ่	นาย	ธนาพร	ศิริมัน	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๖๕	นครราชสีมา	ครบุรี	นาง	ณัชชริกา	สรเพชญ์พิสัย	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๖๖	นครราชสีมา	โนนไทย	นาย	วิฑูรย์	สำลีตานกลาง	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๖๗	นครราชสีมา	ครบุรี	นางสาว	พนาภรณ์	สุวรรณศรี	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๖๘	นครราชสีมา	ครบุรี	นาง	วิมลนิตย์	หมอกกระโทก	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๖๙	นครราชสีมา	โชคชัย	นาย	ยุทธศิลป์	จินตมาตย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๗๐	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นาย	ธัญกิตติ์	ธนานวสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๗๑	นครราชสีมา	สีคิ้ว	นาง	วิชุดา	เนตรสูงเนิน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๑๗๒	นครราชสีมา	เทพารักษ์	นาง	ปาลิดา	พิมพ์พา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๗๓	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	นางสาว	โชติวรรณ	แพนไธสง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๗๔	นครราชสีมา	โนนสูง	นาย	จักรพันธ์	ลักขุนทด	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๗๕	นครราชสีมา	จักราช	นางสาว	นฤมล	วิทยาอุฒรัตน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๗๖	นครราชสีมา	พระทองคำ	นางสาว	รัตติยา	วิเศษพลกรัง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๗๗	นครราชสีมา	พระทองคำ	นาย	เกียรติศักดิ์	สาคะศุภฤกษ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๗๘	นครราชสีมา	ปากช่อง	นาย	มहेศักดิ์	เสนไธสง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๗๙	นครราชสีมา	ประทาย	นาย	ทนต์	เขียวแก้ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๑๘๐	นครราชสีมา	ครบุรี	นาย	มณูญ	ทับศรีแก้ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๑๘๑	นครราชสีมา	ปักธงชัย	นาย	ศักดิ์ดา	บาลศิริ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๑๘๒	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	นาย	ประสาตร์	เสาไธสง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๑๘๓	นครราชสีมา	ปากช่อง	นาง	ถนอมจิตร	ชาญบุญชี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๘๔	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นางสาว	ปิยะนุช	รัตนพันธ์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๘๕	นครราชสีมา	คง	นางสาว	นงเยาว์	ศรีคันธรักษ์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๘๖	นครราชสีมา	พระทองคำ	นาย	สุรียา	ศรีทุมมา	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๘๗	นครราชสีมา	โนนสูง	นาย	ณรงค์พันธ์	หมายครอบกลาง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๑๘๘	นครราชสีมา	ครบุรี	นาง	แสงเดือน	เฉลิมงาน	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๑๘๙	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นางสาว	สุภรัตน์	ปัดภัย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๑๙๐	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นางสาว	วารุณี	จินาพร	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๑๙๑	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นาย	จักรพงษ์	พร้อมพรมาช	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๑๙๒	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นาง	จารุวรรณ	เยื่อสูงเนิน	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๑๙๓	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นาง	อินทุกร	รักษศรีทอง	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๑๙๔	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นางสาว	นันทากร	คัมภีร์พงศ์	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๑๙๕	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นาง	จรรยารักษ์	โพธิ์ทองงาม	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๑๙๖	นครศรีธรรมราช	ทุ่งสง	นางสาว	ลาลินีย์	รัตนคช	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๙๗	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นาย	ปิ่นฉัตร	เล่งเจริญ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๙๘	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นาง	อัมพร	เอียดวงศ์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๑๙๙	นครศรีธรรมราช	ทุ่งสง	นางสาว	เนาวรัตน์	กาญจนถึง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๐๐	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	นาง	วัญญา	เดชะศรี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๐๑	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นาย	ดร.สุชาติ	เอียดวงศ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๐๒	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	นาย	อัสนัย	เพชรใส	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๐๓	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นางสาว	สุกัญญา	สุวรรณระ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๐๔	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นาง	สุมาลย์	เจริญวงศ์	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๒๐๕	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นาย	อิษณกร	พูลสวัสดิ์	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๒๐๖	นครสวรรค์	ชุมแสง	นาง	ปานใจ	อยู่หลง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๒๐๗	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นางสาว	พินญาดา	จาบจินดา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๐๘	นครสวรรค์	แม่่วงก์	นางสาว	สำเรียง	ชื่นเกษม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๐๙	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นาย	พีรศักดิ์	ดวงแก้ว	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๑๐	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นาง	กนกวรรณ	บุญย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๑๑	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นาย	พินิจ	ศรีหุ่น	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๑๒	นครสวรรค์	ชุมแสง	นาย	เอกสิทธิ์	สง่าวงศ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๑๓	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นาง	อำมรา	วีระพจนานันท์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๑๔	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	นาง	นฤมล	กิจรุ่งเรือง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๑๕	นนทบุรี	ปากเกร็ด	นาย	วัชร	จันทร์ขมภู	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๒๑๖	นนทบุรี	ปากเกร็ด	นาย	นพดล	บุญอ่ำรุ่ง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๑๗	นนทบุรี	บางบัวทอง	นางสาว	ศุภนิษา	เลิศทวีสุข	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๑๘	นนทบุรี	ปากเกร็ด	นาง	ยุพิน	เพ็ชรรัตน์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๒๑๙	นนทบุรี	ปากเกร็ด	นาง	จำเนียร	สุกาญจนะ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๒๒๐	นนทบุรี	บางใหญ่	นางสาว	กิตติยาพร	สุทโธ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๒๒๑	นนทบุรี	บางบัวทอง	นาง	นียา	อินนุพัฒน์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๒๒๒	นนทบุรี	บางบัวทอง	นาง	ศิริพร	ปานประเสริฐ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๒๓	นนทบุรี	ปากเกร็ด	นางสาว	สุธีภรณ์	พวงแก้ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๒๔	นนทบุรี	ราชเทวี	นาง	สิรินาถ	รัฐปต์ย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๒๕	นนทบุรี	บางกรวย	นาย	สุมน	จอสุงเนิน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๒๖	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	นาง	กนกนันท์	รัศมีแพทย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๒๗	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	นางสาว	นาราชชา	ปฎิโชติ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๒๘	นนทบุรี	ปากเกร็ด	นางสาว	วิยะดา	วชิราภากร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๒๙	นนทบุรี	ปากเกร็ด	นาย	เกษมสินธุ์	สอนสุข	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๓๐	นนทบุรี	บางกรวย	นางสาว	อารีรัตน์	ภู่อิ่ม	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๒๓๑	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	นางสาว	สุภาณัน	ยคมงคล	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๒๓๒	นราธิวาส	สุโหงโโก-ลก	นาย	ประสิทธิ์	ชัยศิริ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๓๓	น่าน	เวียงสา	นาง	จุฬารวรรณ	สะสม	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๒๓๔	น่าน	เมืองน่าน	นาง	จันทรัช	สุวรรณประเสริฐ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๓๕	บึงกาฬ	ศรีวิไล	นาง	นนทนัดดา	คัมยะราช	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๒๓๖	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	นางสาว	กวิธิตา	การินทร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๓๗	บุรีรัมย์	คูเมือง	นาย	พุดิพัฒน์	ภิญโญกุลพัฒน์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๓๘	บุรีรัมย์	พลับพลาชัย	นาง	ชาลิสา	สายแก้ว	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๓๙	บุรีรัมย์	พลับพลาชัย	นางสาว	สายทอง	สุทธิมูล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๔๐	บุรีรัมย์	พลับพลาชัย	นาง	พิมพ์นิภา	ทริกประโคน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๔๑	บุรีรัมย์	ประโคนชัย	นาย	เกษตรชัย	บำรุงธรรม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๔๒	บุรีรัมย์	นางรอง	นาง	กัญญาณัฐ	ลิโรสง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๔๓	ปทุมธานี	สามโคก	นาง	ศศิธร	แก้วบุตร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๔๔	ปทุมธานี	เมือง	นางสาว	บุษยมาศ	คชเสน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๔๕	ปทุมธานี	ธัญบุรี	นาง	จิราภรณ์	ปิยะสา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๔๖	ปทุมธานี	ธัญบุรี	นางสาว	นที	รักธัญญะการ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๔๗	ปทุมธานี	สามโคก	นาย	อนุสิทธิ์	ศรีอนันต์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๔๘	ปทุมธานี	ลำลูกกา	นาง	ขวัญใจ	สีลาสม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๔๙	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	นางสาว	รุ่งฤดี	วิถิ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๒๕๐	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	นางสาว	ชรินทร์ทิพย์	ภู่มาลัย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๕๑	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	นาง	ธนพร	อรชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๕๒	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	นางสาว	สุรัชญา	อ่วมแย้ม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๕๓	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	นางสาว	นุสรณ์จิต	ธรรมศิริ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๕๔	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	นาย	เฉลิมพล	สังข์มงคล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๕๕	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	นาง	นันทนา	หนูเทียน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๕๖	ปราจีนบุรี	บ้านสร้าง	นางสาว	พนอ	อนัญญพร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๕๗	ปราจีนบุรี	บ้านสร้าง	นาง	สาลี	เชิดชู	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๕๘	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	นาง	ภาวิณี	ผ่องแผ้ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๕๙	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	นาย	กฤษฎา	สกุลวิโรจน์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๒๖๐	ปัตตานี	มายอ	นางสาว	รุสนา	เจ๊ะเต๊ะ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๖๑	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	นาง	จุไรลี	สาและ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๖๒	ปัตตานี	มายอ	นาย	ประเสริฐ	จุมลี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๖๓	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	นาง	จารี	สัมเกิด	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๖๔	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	นาย	เกษม	สุวรรณเลขา	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๖๕	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	นางสาว	ธนาภรณ์	จินดา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๖๖	พระนครศรีอยุธยา	บางไทร	นาย	ธนาชัย	ทัยธิชา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๖๗	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	นาง	ปรียาวรรณ	นวมอุ่น	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๖๘	พระนครศรีอยุธยา	บางไทร	นางสาว	พรทิพย์	ปราบสกุล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๖๙	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	นางสาว	อรัญญา	สร้อยสอาด	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๗๐	พระนครศรีอยุธยา	บางไทร	นางสาว	บังอร	สวนพลุ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๗๑	พระนครศรีอยุธยา	บางไทร	นาย	นนท์วิริศ	หิรัญรักษ์ตระกูล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๗๒	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	นาย	ภูมินันท์	ชาติชำนาญ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๗๓	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	นาง	จิตติพร	สิทธิโชคธรรม	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๗๔	พะเยา	เมืองพะเยา	นาย	กฤษฎา	ยะรินทร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๗๕	พะเยา	จุน	นาย	สุรพันธุ์	สุวรรณศักดิ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๗๖	พะเยา	เมืองพะเยา	นาง	พวงลักซ์	เผ่าตะใจ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๒๗๗	พะเยา	ดอกคำใต้	นางสาว	ปาริชาติ	สิริบรรสพ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๗๘	พะเยา	เมืองพะเยา	นางสาว	สุทธิพร	ภิญโญ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๗๙	พังงา	เมืองพังงา	นาง	สุนิษา	พรหมนัย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๘๐	พังงา	เมืองพังงา	นาย	จรินทร์	ขันติพัฒน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๘๑	พังงา	ตะกั่วป่า	นาย	ธราพงษ์	ถวิลการ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๘๒	พังงา	เมืองพังงา	นาง	ศุภรัตน์	ทรายทอง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๘๓	พังงา	เมืองพังงา	นางสาว	ปราณี	ปถม	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๘๔	พัทลุง	เมืองพัทลุง	นาย	ชัยเฉลิม	วัฒนอัมพร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๘๕	พัทลุง	เมืองพัทลุง	นาย	ธีรศักดิ์	สงเดช	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๒๘๖	พิจิตร	ตะพานหิน	นางสาว	กุลิศรา	ช่างทุ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๒๘๗	พิจิตร	บางมูลนาก	นาง	พรศิริ	จันทร์เชื้อ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๘๘	พิจิตร	เมืองพิจิตร	นาง	สุนันทรา	คำมินเศษ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๘๙	พิจิตร	โพธิ์ประทับช้าง	นางสาว	พวงทอง	นาพิจิตร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๙๐	พิจิตร	โพธิ์ประทับช้าง	นาง	ปิยะมาศ	บำรุงศรี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๙๑	พิจิตร	เมืองพิจิตร	นาย	ประจักษ์	พัฒนพงษ์ศักดิ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๙๒	พิจิตร	ทับคล้อ	นาง	ปัทมวรัตน์	วันชาติ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๙๓	พิจิตร	บึงนาราง	นางสาว	จรีพรรณ	ศรีมา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๙๔	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	นาง	สมนึก	ขวัญเงิน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๒๙๕	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	นาง	ปานทิพย์	สิทธิวงศ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๙๖	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	นาย	พฤทธิ	มาเนตร	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๒๙๗	พิษณุโลก	นครไทย	นาย	อโณทัย	บัวขัน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๙๘	พิษณุโลก	นครไทย	นาย	สมพร	พรมภาพ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒๙๙	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	นาง	ณัฐชานันท์	นุเสน	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๓๐๐	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	นาย	ประภัทร์	ยิ้มสรวย	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๓๐๑	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	นาย	วุฒิพงศ์	ภูมิประพัทธ์	ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	ระดับสูง
๓๐๒	เพชรบุรี	ชะอำ	นางสาว	วรรณวิภา	พันธ์อัน	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๐๓	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	นาง	ประคอง	บุญแสนแผน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๓๐๔	เพชรบุรี	บ้านลาด	นาง	จิตภา	นามนิ่ม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๐๕	เพชรบุรี	บ้านแหลม	นาง	ชนภา	พงษ์พานิช	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๐๖	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	นางสาว	ดวงพร	มหากลับ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๐๗	เพชรบุรี	ชะอำ	นาง	วราภรณ์	มากมูล	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๐๘	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	นาง	ปณยวีร์	ศรีเมือง	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๐๙	เพชรบุรี	ชะอำ	นาย	ณัฐวุฒิ	มาจันทิก	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๑๐	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	นาง	รัชณี	พันรอด	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๑๑	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	นาง	จุไรรัตน์	อุปนันท์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๑๒	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	นางสาว	ทัศนีย์	จันทร์สอน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๑๓	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	นางสาว	กิตติมา	จันทมา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๑๔	เพชรบูรณ์	เขาค้อ	นาง	ทิพรรัตน์	เตโช	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๑๕	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	นาง	นิพัทธรา	แสงทอง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๑๖	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	นาง	ยุพภรณ์	ชูสาย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๑๗	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	นาง	อริศรา	พัฒนากุล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๑๘	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	นางสาว	ปิยภาภรณ์	กรมทอง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๑๙	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	นาง	ไพเราะ	ใจชื่น	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๒๐	แพร่	เด่นชัย	นาย	จันทรรคา	สุรินทร์เลิศ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๒๑	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	นาย	อับดุลกอเดร์	โกบยาหยัง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๓๒๒	ภูเก็ต	กะทู้	นาง	เบญจวรรณ	ดาบทอง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๒๓	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	นาง	คชชร	เยาว์ดำ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๒๔	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	นางสาว	นันทพร	ทองดี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๒๕	ภูเก็ต	กะทู้	นางสาว	ศรินทิพย์	วัชฤทธิ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๒๖	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	นางสาว	สุจิรา	ทรพรคช	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๒๗	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	นาง	สุนทรี	เกิดสิน	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๒๘	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	นางสาว	ภัคดี	ธาดูมา	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๒๙	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	นาง	พรวิภา	นาบำรุง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๓๐	มหาสารคาม	นาเชือก	นาง	ทัศนีย์	ปกิน่าหัง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๓๑	มหาสารคาม	วาปีปทุม	นางสาว	นิตยา	ปาปะเขา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๓๒	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	นาง	สุภาพร	ลาโยธี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๓๓	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	นาง	วัชโรบล	สังจรรย์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๓๔	มหาสารคาม	วาปีปทุม	นาย	ทรงศักดิ์	มิตรวงษ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๓๕	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	นาย	อานภาพ	พลยะเรศ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๓๓๖	มุกดาหาร	ดอนตาล	นาง	ธันวา	นามศรี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๓๗	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	นาง	นิชนันท์	สุวรรณบุษย์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๓๘	ยโสธร	เมืองยโสธร	นางสาว	ธัญพัฒน์	พงษ์ชัยธรรม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๓๙	ยโสธร	เมืองยโสธร	นาง	ราตรี	ปราบพล	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๔๐	ยโสธร	เมืองยโสธร	นาย	วรวุฒิ	หมั่นจจริต	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๔๑	ยโสธร	ทรายมูล	นาย	พูนศักดิ์	วิเศษแก้ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๔๒	ยะลา	เมืองยะลา	นาง	ยะลี	ลาเต๊ะ	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา	ระดับกลาง
๓๔๓	ยะลา	เบตง	นาย	ถนอม	คงเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๔๔	ร้อยเอ็ด	พนมไพร	นาย	เชิดชาย	ชูช่วยสุวรรณ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๔๕	ร้อยเอ็ด	เชียงขวัญ	นาง	ริสา	ชูช่วยสุวรรณ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๔๖	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	นางสาว	นริศรา	เอกวงษา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๔๗	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	นาย	ภูมินทร์	วงศ์พรหม	ครู	ครูเชี่ยวชาญ

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๓๔๘	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	นาง	กมลชนก	สิงห์ละคร	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๔๙	ร้อยเอ็ด	โพธิ์ชัย	นาง	ดวงจันทร์	เจียงคอง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๕๐	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	นาย	วิชัย	พรมเกตุ	ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	ระดับสูง
๓๕๑	ระยอง	เมืองระยอง	นาย	เกียรติศักดิ์	สังข์ด้วง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๕๒	ระยอง	เมืองระยอง	นาง	ศศิธร	นารินทร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๕๓	ระยอง	บ้านค่าย	นาย	ประพันธ์	ภูมิวารินทร์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๕๔	ราชบุรี	โพธาราม	นาย	เจษฎา	มาชิต	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๕๕	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	นาง	จันทนา	อ้อจรรยา	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๕๖	ลพบุรี	ท่าม่วง	นางสาว	จินดา	กลิ่นน้ำหอม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๓๕๗	ลำปาง	เมืองลำปาง	นาง	เดือนตรา	หาญมนตรี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๓๕๘	ลำปาง	เมืองลำปาง	นาง	สุวรรณี	พรมเสน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๕๙	ลำปาง	สบปราบ	นาย	พีรพล	เพื่อตนเอง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๖๐	ลำปาง	เมืองลำปาง	นางสาว	จงกมลณี	ยะยาเป่า	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๖๑	ลำปาง	เมืองลำปาง	นาย	ไพศาล	ลาภจรสแสงโรจน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๖๒	ลำปาง	เมืองลำปาง	นาย	วรวิทย์	วรฉัตร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๖๓	ลำปาง	เมืองลำปาง	นาง	ธีรนนท์	เฟื่องฟูกิจการ	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๓๖๔	ลำพูน	ลี้	นางสาว	ชนินันท์	ดาวันสี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๖๕	ลำพูน	ลี้	นาย	ดลนชัย	ยาวิชัย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๖๖	ลำพูน	เมืองลำปาง	นาง	สายฝน	ไทยกรรม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๖๗	ลำพูน	เมืองลำพูน	นาย	ยงยุทธ	ยะบุญธง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๖๘	ลำพูน	บ้านโฮ่ง	นาย	สายทอง	เขียวขำ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๖๙	ลำพูน	ป่าซาง	นาย	คณศ	เทพสุวรรณ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓๗๐	ลำพูน	เมืองลำพูน	นาย	วิชากร	ลิ่งกาฟ้า	รองนายกเทศมนตรี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๓๗๑	เลย	เมืองเลย	นางสาว	สุกัญญา	ตั้งคงนุช	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๓๗๒	เลย	เชียงคาน	นาย	สุพัฒน์	ทองจันทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๓๗๓	เลย	วังสะพุง	นาง	ศิรินารถ	ผาจิรวัดนชาติ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๗๔	เลย	วังสะพุง	นางสาว	พิรवारณ	เพชรคุ้ม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๗๕	เลย	วังสะพุง	นาง	จัดติพร	รัตนมาลี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๗๖	เลย	เมืองเลย	นาย	บุญญาศักดิ์	คุณเมือง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๗๗	เลย	เมืองเลย	นาย	เอกสิทธิ์	ธนะสูตร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๗๘	เลย	นาด้วง	นาง	ณัฐิกา	นครสูงเนิน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๗๙	เลย	ปากชม	นาย	อุดร	วังศิริ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๘๐	เลย	เชียงคาน	นาย	พงษ์เดช	เสริฐศรี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๓๘๑	เลย	เมืองเลย	นางสาว	อัญชกร	นนทโคตร	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๓๘๒	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาย	ดร.พรนิรันดร์	จัยสิน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๓๘๓	ศรีสะเกษ	ราชไศล	นาย	ชยพล	เกษร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๘๔	ศรีสะเกษ	ห้วยทับทัน	นาย	ศรัณย์	แข่งขัน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๘๕	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาง	วัชรินทร์	คำมุย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๘๖	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาง	ประกายแก้ว	ชูปวา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๘๗	ศรีสะเกษ	ราชไศล	นางสาว	ศิริพรรณ	ตะเพียนทอง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๘๘	ศรีสะเกษ	กันทรารมย์	นาย	วิโรจน์	บัวศรี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๘๙	ศรีสะเกษ	ขุนหาญ	นาง	วันทนา	บุตรศรี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๙๐	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาย	อดิศักดิ์	พละศักดิ์	ศึกษานิเทศก์	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๙๑	ศรีสะเกษ	ราชไศล	นาง	ชรัลภัสร์	พิสุทธิ์จิระธาดา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๓๙๒	ศรีสะเกษ	ราชัไสล	นาง	ปณยวีร์	มีบุญ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๙๓	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาย	มนตรี	ระยับศรี	ศึกษานิเทศก์	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๙๔	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นางสาว	จิราลักษณ์	วรรณวงษ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๙๕	ศรีสะเกษ	ราชัไสล	นาย	สถิต	ศรีหะจันท์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๙๖	ศรีสะเกษ	ขุนหาญ	นาย	สิทธิศักดิ์	สิทธิพันธ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๓๙๗	ศรีสะเกษ	ราชัไสล	นางสาว	พิกุล	พลพงษ์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๙๘	ศรีสะเกษ	ราชัไสล	นาย	ย้งวัฒน์	พิสุทธิ์จิระธาดา	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๓๙๙	ศรีสะเกษ	ขุนหาญ	นาง	นิตาพร	สุธัญญรัตน์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๔๐๐	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาง	ชยุดา	ไนโยบาย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๐๑	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาง	วราภรณ์	มโนรัตน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๐๒	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นางสาว	พิไลพร	มลรัตน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๐๓	ศรีสะเกษ	บึงบูรพ์	นางสาว	เพ็ญภา	สีหาโคตร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๐๔	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาง	สุดาวรรณ	อุทัย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๐๕	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาง	นภัสนันท์	แก้วคำ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๐๖	ศรีสะเกษ	ราชัไสล	นาย	วิรัตน์	นครราช	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๐๗	ศรีสะเกษ	กันทรลักษ์	นาย	สิทธิานต์	บุตติเสาร์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๐๘	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาย	นิติศักดิ์	จินาพันธ์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๔๐๙	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาย	สัจพจน์	นามภักดี	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๔๑๐	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	นาง	ศิริประภา	ชรจันท์ศรี	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๔๑๑	สกลนคร	เมืองสกลนคร	นาย	เฉลิมวุฒิ	ร้อยพิลา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๔๑๒	สกลนคร	เมืองสกลนคร	นาง	ศศิณา	ธรรมกุล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๑๓	สกลนคร	วานรนิวาส	นาง	สวรรรยา	ผิวบุญเรือง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๑๔	สกลนคร	เมืองสกลนคร	นางสาว	นิตาชล	วุฒิสาร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๑๕	สกลนคร	เมืองสกลนคร	นาย	ประครอง	เปลี่ยนเอก	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๔๑๖	สกลนคร	เมืองสกลนคร	นาง	พรทิพย์	พลไชย	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๔๑๗	สกลนคร	วานรนิวาส	นาย	สงกรานต์	ตะโคตม	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๑๘	สกลนคร	บ้านม่วง	นาย	สิริวัฒน์	พงษ์สระพัง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๑๙	สกลนคร	เมืองสกลนคร	นาง	วรรณภา	พุดสี	ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	ระดับสูง
๔๒๐	สงขลา	หาดใหญ่	นางสาว	ศุภรา	ปางนิตติณกร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๒๑	สงขลา	หาดใหญ่	นาง	บุญสิริ	รำจวนจร	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา	ระดับกลาง
๔๒๒	สงขลา	หาดใหญ่	นาย	คุณัญญานนท์	ทองคง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๒๓	สงขลา	หาดใหญ่	นางสาว	ภัทรานิษฐ์	ทองบัว	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๒๔	สงขลา	หาดใหญ่	นาง	สุภาลักษณ์	ทิมบำรุง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๒๕	สงขลา	หาดใหญ่	นางสาว	กชมล	ประจักษ์มณี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๒๖	สงขลา	เมืองสงขลา	นาง	กิตติรัตน์	พฤษ์อุดม	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๒๗	สงขลา	หาดใหญ่	นางสาว	นารีรัตน์	ภูกัน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๒๘	สงขลา	เมืองสงขลา	นาง	สิริพรรณ	มูลบุญ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๒๙	สงขลา	หาดใหญ่	นางสาว	สมล	สาแหละ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๓๐	สงขลา	หาดใหญ่	นาง	ไอยเรศ	เหล่าแก้ว	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๓๑	สงขลา	หาดใหญ่	นาง	เกษสรินทร์	เทพบุรี	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๔๓๒	สงขลา	เมืองสงขลา	นาย	ชรินทร์	เวชโอสถ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๓๓	สงขลา	หาดใหญ่	นาย	วินัยพงษ์	คำแหง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๓๔	สงขลา	หาดใหญ่	นาง	ประนุช	ลีธันชัย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๓๕	สงขลา	หาดใหญ่	นาย	ธีรพงศ์	จินดาวลัย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๔๓๖	สงขลา	หาดใหญ่	นางสาว	สุทัศน์นันท์	เนียมรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา	ระดับสูง
๔๓๗	สตูล	เมืองสตูล	นางสาว	สุธาทิพย์	ชาวทอง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๓๘	สตูล	ละงู	นาง	พิชามณูชู่	ระเมาะ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๓๙	สมุทรปราการ	พระประแดง	นาย	วิฑิต	พั่วโสภิต	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๔๐	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	นาย	เอกลักษณ์	เกิดเทศ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๔๔๑	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	นางสาว	วรรณัน	ชมจันทร์คำ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๔๔๒	สมุทรปราการ	บางเสาธง	นาง	พวงทิพย์	อุบฮาด	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๔๔๓	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	นาง	มลทิรา	กรแก้ว	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๔๔	สมุทรปราการ	เมือง	นางสาว	ศิริวรรณ	จันทะวงษ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๔๕	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	นาง	ศิริกัญญา	บัณฑิตยศสกุล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๔๖	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	นาย	สุบิน	ทองน้อย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๔๗	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	นางสาว	ทัศนีย์	อิมอำไพ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๔๘	สมุทรปราการ	พระประแดง	นาง	รัชดา	ดีจะมาลา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๔๔๙	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	นาง	ธีรนนท์	จันทรวงศ์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๕๐	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	นางสาว	กัญชัชชัชชู่	สติประมาณสกุล	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๕๑	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	นาย	โชคอนันต์	นาคสงวน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๕๒	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	นาย	ฮาสัน	รอกฤต	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๔๕๓	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	นาย	อัชนนธ์	พุ่มโกศัย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๕๔	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	นาง	วิภา	จำปาคำ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๔๕๕	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	นางสาว	ทรายทิพย์	ธีระเดชพงศ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๕๖	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	นาย	ธงชัย	นนทสี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๕๗	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	นางสาว	ศศิมา	รุ่งสิริวนิช	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๕๘	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	นาง	รัตนา	กำจร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๕๙	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	นางสาว	จรรยาพรหม	บายศรี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๖๐	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	นาย	ภูวิทย์	กนกฤทธิไกรวัล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๖๑	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	ว่าที่ร.ต.	เอนก	กล้าเกิดผล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๖๒	สระแก้ว	วัฒนานคร	นาย	ธนกร	ปิ่นฉวีพร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๖๓	สระแก้ว	วัฒนานคร	นางสาว	ปิยาภัสร์	ศิริเดชะพัฒน์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๖๔	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	นาย	ประยูร	สัศตย์ชัย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๖๕	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	นาย	ประทีป	สุภพิมล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๖๖	สระแก้ว	วัฒนานคร	นางสาว	ธนวรรณ	เสียงสาว	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๔๖๗	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	นางสาว	จันทร์ฉาย	หอมเหม	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๔๖๘	สระแก้ว	วัฒนานคร	นาง	จิราวรรณ	หัตถกิจ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๖๙	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	นาย	พิเชษฐ์	สงสุข	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๗๐	สระแก้ว	อรัญประเทศ	นาย	พรชัย	บัวเรือง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๔๗๑	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	นาย	ปิ่นณวิชญ์	อิสสระพงศ์เผ่า	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๔๗๒	สระบุรี	เมืองสระบุรี	นาง	กฤตพร	จันทร์อยู่จริง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๗๓	สระบุรี	หนองแค	นางสาว	ชุลีพร	เทียนทอง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๗๔	สระบุรี	บ้านหมอ	นาย	โกศลพิสิทธิ์	บุญน้อย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๗๕	สระบุรี	หนองแค	นาย	วิเชษฐ	เทียนทอง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๗๖	สระบุรี	หนองแค	นาง	อรสา	แก้วสารถิ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๔๗๗	สระบุรี	เมืองสระบุรี	นาง	บุญช่วย	บุญอาจ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๔๗๘	สระบุรี	เมืองสระบุรี	นาง	น้ำอ้อย	มีสัศตย์ธรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา	ระดับสูง
๔๗๙	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	นาย	สุนัน	บำรุง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๔๘๐	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	นางสาว	ธัญญ์จันน์	โนรี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๘๑	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	นาย	พิภพ	เนียมพา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๘๒	สุโขทัย	สวรรคโลก	นาย	วัชร	บุญคง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๘๓	สุโขทัย	สวรรคโลก	นาง	รัตติยา	บุญยิ้ม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๘๔	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	นาง	อัมพวัน	สายไหม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๘๕	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	นางสาว	อัมมิตา	ณิธิกัมพล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๔๘๖	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	นาง	บังอร	อาจวิชัย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๔๘๗	สุราษฎร์ธานี	ดอนสัก	นาย	สิทธิศักดิ์	คงสุวรรณ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๘๘	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาเดิม	นาง	วราณี	สุภาตรี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๔๘๙	สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี	นางสาว	อมรพรรณ	พานแก้ว	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๔๙๐	สุรินทร์	สังขะ	นาง	ทองคำ	สุขอุ่ม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๙๑	สุรินทร์	ปราสาท	นาง	บุญสง	เสียงหวาน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๙๒	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	นางสาว	มนัสวรรณ	สุดดี	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๔๙๓	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	นาง	กุลณัฐา	มุตตะโสภา	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๔๙๔	หนองคาย	ท่าบ่อ	นางสาว	สายเดือน	พรมสมบัติ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๙๕	หนองคาย	เมืองหนองคาย	นางสาว	บุษบง	ดวงจันทร์เพชร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๙๖	หนองคาย	ท่าบ่อ	นาง	ปัทมพร	สุนทร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๔๙๗	หนองคาย	เมืองหนองคาย	นางสาว	วยุลี	หมอกไสย	ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา	ระดับสูง
๔๙๘	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	นาง	พรพิศ	กุลอ่อน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๙๙	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	นาง	ปิยะวรรณ	พันธ์เพ็ชร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๐๐	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	นาง	นวิรัตน์	โพธิจักร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๐๑	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	นาง	ภาณุมาศ	มูลละ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๐๒	หนองบัวลำภู	นากลาง	นาย	อุดม	การะพัตร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๐๓	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	นาย	ทิวดี	ศรีดำรงค์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๐๔	อ่างทอง	ป่าโมก	นาง	เนตรนกุล	รักษพันธ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๐๕	อ่างทอง	วิเศษชัยชาญ	นาง	กัญญ์พิชยา	สวยสม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๐๖	อ่างทอง	แสวงหา	นาง	สุภาลักษณ์	สอดส่อง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๐๗	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	นาง	รัตนา	บุญเสรีฐ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๐๘	อำนาจเจริญ	ห้วยตะพาน	นาง	ณัฐวรรณ	ราวะรินทร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๐๙	อำนาจเจริญ	อำเภอสิรินธร	นางสาว	จันทร์ทอง	ประทุมชาติ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๑๐	อุดรธานี	บ้านดุง	นาย	ขันติ	กรโสภา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๕๑๑	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นางสาว	ทักษิณา	งามประดับ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๑๒	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นาย	คนพงศ์	ดาเลิศ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๑๓	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นางสาว	รัฐสิริ	ตรุณจันทร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๑๔	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นางสาว	วฤณภา	เทียมสองชั้น	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๑๕	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นาง	ปิยะมาศ	น้อยกำ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๑๖	อุดรธานี	เมือง	นางสาว	ฉารินทร์ญา	นาคสุรินทร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๑๗	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นางสาว	ภวรินทร์	พุทธา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๑๘	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นาง	สุรางคนางค์	มีหินกอง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๑๙	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นางสาว	ชฎาพร	รุชเชษฐ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๒๐	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นาง	ภัศราภา	รูปงาม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๒๑	อุดรธานี	ศรีธาตุ	นางสาว	ปรีชา	ไร่ไสว	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๒๒	อุดรธานี	หนองหาน	นางสาว	ลลิตา	วัจนสุ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๒๓	อุดรธานี	เมือง	นางสาว	ณัฐา	วิจารณ์รงค์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ

ที่	จังหวัด	อำเภอ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ/วิทยฐานะ
๕๒๔	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นาง	นวลศิริ	ศิลาธรรม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๒๕	อุดรธานี	กุมภวาปี	นาย	สันติ	ขามวิเศษ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๒๖	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นาง	ลักขณา	บุตรพรม	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๒๗	อุดรธานี	กุมภวาปี	นางสาว	น้ำฝน	รักษ์ทอง	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๒๘	อุดรธานี	กุมภวาปี	นางสาว	บุษบง	สรวงศิริ	ครู	เชี่ยวชาญ
๕๒๙	อุดรธานี	หนองหาน	นาง	สุภาพร	คุโน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๓๐	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นาย	ชุกิจ	ผลทิพย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๓๑	อุดรธานี	บ้านผือ	นาย	วิจิต	เวชพันธ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๓๒	อุดรธานี	บ้านดุง	นาย	วิรัตน์	อ่อนสนิท	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๓๓	อุดรธานี	ศรีธาตุ	นางสาว	วรรณิษา	กสิมล	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๓๔	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	นาย	อภิรักษ์	สรรพโส	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๓๕	อุดรดิษฐ์	เมืองอุดรดิษฐ์	นาง	ลำดวง	ถุงคำ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๓๖	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	นาง	พัชรา	ทองสุคติ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ระดับกลาง
๕๓๗	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	นาย	ฉัตรชัย	ไชยราช	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๓๘	อุบลราชธานี	น้ำยืน	นาง	เพชรมณี	ทองสุข	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๓๙	อุบลราชธานี	สิรินธร	นาง	ทิวาวรรณ	บุญเสริม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๔๐	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	นาง	พัชนีพร	ปรีดีสนิท	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๔๑	อุบลราชธานี	น้ำขุ่น	นาง	ยุพิน	ผกาอบ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๔๒	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	นาย	สิริพัชญ์	สิริไชยพัฒน์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ
๕๔๓	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	นาย	รัชพล	ครองยุติ	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๔๔	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	นางสาว	ทับทิม	ทองพิมพ์	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๔๕	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	นาง	ชลัยรัตน์	สองสี	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๔๖	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	นางสาว	จิรายุ	สายทอง	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๔๗	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	นาง	อัญชลีย์	สายแวว	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๔๘	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	นางสาว	รัญญาภรณ์	แสนสนิท	ครู	ครูเชี่ยวชาญ
๕๔๙	อุบลราชธานี	เขมราฐ	นางสาว	อุไรพร	บรรพตาธิ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๕๐	อุบลราชธานี	สิรินธร	นาย	วัฒนา	เดชะโกมล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๕๕๑	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	นาย	คณพศ	วิลามาศ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๕๕๒	อุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	นางสาว	จามจรี	คงตางาม	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๕๓	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	นางสาว	ฐิติมาภรณ์	โชคสัมฤทธิ์ผล	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๕๔	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	นาย	สมจิตร	คำริห์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๕๕	อุบลราชธานี	เดชอุดม	นาย	ดิณณ์	บุญแต่ง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๕๖	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	นาย	สรชัย	ผลขาว	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๕๗	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	นาย	มนต์รัก	พาลธวัช	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๕๘	อุบลราชธานี	บุณฑริก	นาย	เกียรติบัณฑิต	สาระพัฒน์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๕๕๙	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	นางสาว	สิรินพพา	คนมัน	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๕๖๐	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	นางสาว	วิยะดา	หวังชนะ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๕๖๑	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	นาง	ฐิติภา	จารุกการ	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๕๖๒	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	นาย	กฤตภาส	อัครเศรษฐานนท์	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
*๕๖๓	เพชรบุรี	อำเภอบ้านแหลม	นาย	สมเจต	คำหงษ์	ปลัด อบต.	นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
*๕๖๔	ยโสธร	เมืองยโสธร	นาย	พิชิต	กันยารวรรณ	ปลัดเทศบาล	นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
*๕๖๕	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	นาย	เนติพัฒน์	รู้ยืนยง	นักบริหารงานทั่วไป	อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

***หมายเหตุ ลำดับที่ ๕๖๓-๕๖๕ สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ หากมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์การปฏิบัติราชการด้านการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

แผนการดำเนินงาน
และกำหนดการ เปิด ปิด ระบบชำระเงินค่าลงทะเบียน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รุ่น	รหัสรุ่น	ระหว่างวันที่	สถานที่	จำนวน ผู้อบรม (คน)	กำหนดการชำระเงิน ค่าลงทะเบียน	
					วันเปิดระบบ	วันปิดระบบ
๑	991401	๔ - ๗ ก.ค. ๖๗	โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	๓๐๐	๓๐ พ.ค. ๖๗ เป็นต้นไป	๒ ก.ค. ๖๗
๒	991402	๑๑ - ๑๔ ก.ค. ๖๗	โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	๓๐๐		๙ ก.ค. ๖๗

หมายเหตุ

ในกรณีที่มีผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรุ่นก่อนวันครบกำหนดวันปิดระบบระบบการชำระเงินจะปิดระบบทันที และจะทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่มได้

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วัน เดือน ปี	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.		๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
	๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.	๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.			
วันที่หนึ่ง	ลงทะเบียน	พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ	ติตทางการบริหารงานบุคคล	อภิปรายมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	(ต่อ)
วันที่สอง	หรือผู้แทน	อ.ส.ย.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
	อภิปราช	อภิปราช	ผอ.สน.บ.ถ. หรือผู้แทน	วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ	
วันที่สาม	ตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลงานด้านทักษะการปฏิบัติงาน	ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะและจรรยาบรรณผู้ประเมิน	ตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินด้านผลลัพธ์การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ	ตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินด้านผลลัพธ์การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
	วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ	วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	
	การประเมินผลงานด้านทักษะการปฏิบัติงาน	ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ	การประเมินผลงานด้านทักษะการปฏิบัติงาน	การประเมินด้านผลลัพธ์การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง	(ต่อ)
	วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ	วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ	วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ	วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ	(ต่อ)

วัน เดือน ปี	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๕.๒๐ น.	๑๕.๒๐ - ๑๖.๒๐
วันที่สี่	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การประเมินผลงานด้านผลงานทางวิชาการ วิทยาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ		อภิปราย สรุปแนวทาง การประเมิน วิทยาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ	ตอบข้อซักถาม	ทดสอบวัดผลการพัฒนา และทดสอบประเมินผลงาน

หมายเหตุ

๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. , ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.
๓. การแต่งกายชุดสุภาพ

วิธีการลงทะเบียนค่าเข้ารับการอบรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๖,๙๐๐ บาท

ซึ่งรวมค่าเช่าที่พักระหว่างการอบรม/อาหารทุกมื้อ/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/เอกสารประกอบการอบรม/ค่าตอบแทนวิทยากร
(รหัสหลักสูตร 9914XX)

คำอธิบายการกรอกใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น ให้กรอก รหัสรุ่นที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการสัมมนาฯ โดยกรอกในช่องว่าง

9	9	1	4		
---	---	---	---	--	--

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรม
ชื่อหน่วยงาน

“ ชื่อ-สกุล ผู้จะเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
“ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. /เทศบาล/อบต.) ที่ผู้จะเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ สังกัดอยู่

อำเภอ

“ ชื่ออำเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่

จังหวัด

“ ชื่อจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่

รหัสหน่วยงาน

“ รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวเลข ๘ หลัก

โดยสามารถเปิดดูได้จาก <http://www.dla.go.th/>
ขั้นตอนการเปิดดูรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับลงทะเบียน
ในการอบรม

๑. เข้าเว็บไซต์ (www.dla.go.th)

๒. ตรวจสอบที่หัวข้อ ข้อมูลสารสนเทศ

๓. คลิกที่หัวข้อ รหัส อบท. ตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย/
อ้างอิงสำหรับ ลงทะเบียนอบรมของกรม โดยนำรหัส อบท. ที่ได้กรอก
ลงในใบแจ้งการชำระเงินเข้าร่วมโครงการอบรม กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เช่น

อบจ.กระบี่ รหัสหน่วยงาน คือ

๐	๔	๘	๑	๐	๑	๐	๒
---	---	---	---	---	---	---	---

ทม.กระบี่ รหัสหน่วยงาน คือ

๐	๒	๘	๑	๐	๑	๐	๑
---	---	---	---	---	---	---	---

หมายเหตุ

๑. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้
ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้เท่านั้น ๑ ใบ ต่อการลงทะเบียน ๑ คน

๒. จำนวนเงินที่ชำระให้แก่ธนาคารจะต้องรวมค่าธรรมเนียม จำนวน ๑๐.- บาทต่อรายการ ค่าลงทะเบียนคนละ ๖,๙๐๐.- บาท
จะต้องชำระให้แก่ธนาคารคนละ ๖,๙๑๐.- บาท

๓. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สำเนาใบรับชำระค่าสาธารณูปโภค
และค่าบริการของธนาคารกรุงไทยเป็นหลักฐานการจ่ายสำหรับการส่งใช้เงินยืมหรือการขอเบิกเงินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๗๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้
ในกรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ

๔. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ น.ส.แสงดาวฯ ๐๖๑-๓๕๖-๕๘๗๔,
นางสุขรดาฯ ๐๙๕-๒๔๙-๑๑๒๖, น.ส.มณีจันทร์ฯ ๐๙๒-๒๖๕-๑๓๕๑, น.ส.กษนิภาฯ ๐๙๗-๐๗๒-๙๓๘๙ และนายธีรวัฒน์ฯ
๐๘๖-๒๙๖-๓๑๒๐

ที่ว่างสำหรับติดสำเนาเอกสารรับชำระเงินจากธนาคาร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รหัสรุ่น 9914XX)
ส่งจ่ายเข้าบัญชี “ค้ำลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
Company Code : 9374



ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อหลักสูตร : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น :

9	9	1	4		
-รหัสกรม-		-รหัสหลักสูตร-		-รหัสรุ่น-	

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรม : _____

ชื่อหน่วยงาน : _____

อำเภอ : _____ จังหวัด : _____

หมายเหตุ ๑. ให้ตรวจสอบรหัส อบจ./เทศบาล/อบต. ที่ www.dla.go.th ก่อนการลงทะเบียน

๒. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอยกเลิกหรือคืนเงินได้

๓. ใบชำระเงิน ๑ ใบต่อผู้ลงทะเบียน ๑ คน เท่านั้น



แบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

Company Code : 9374 ค้ำลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม สก.



ส่วนของธนาคาร

วันที่ _____

สาขา _____

ชื่อ - สกุล ผู้เข้ารับการอบรม

รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น (Ref. No.๑) :

9	9	1	4		
รหัส สก.		รหัสหลักสูตร		รหัสรุ่น	

รหัสหน่วยงาน (Ref. No.๒) :

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต.							

จำนวนเงินค่าเข้ารับการอบรม (ตัวเลข) : _____ - ๒,๙๐๐. - บาท

จำนวนเงินค่าเข้ารับการอบรม (ตัวอักษร) : _____ - หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ ๑. ค่าธรรมเนียมการชำระผ่านธนาคาร ๑๐ บาท/รายการ

๒. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

ลงชื่อ ผู้นำฝาก _____

โทรศัพท์ ผู้นำฝาก _____